



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
8 พฤษภาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 7 พ.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,044 ราย ผู้ป่วยสะสม 78,855 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,377 ราย รวมหายป่วยแล้ว 49,172 ราย ยังรักษาอยู่ 29,320 ราย อาการหนัก 1,170 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 367 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย เสียชีวิตรวม 363 ราย ผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรก 1,201,258 โดส และเข็มที่สอง 450,524 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ป่วยสะสม 157,523,930 ราย เสียชีวิต 3,283,183 ราย รักษาหายแล้ว 134,777,022 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ รัสเซีย อนุมัติการใช้วัคซีน Sputnik Light ระบุมีประสิทธิภาพป้องกันโควิด 19 ในการฉีดเพียงเข็มเดียว ฟินแลนด์ บริษัทยาพัฒนายาพ่นจมูกป้องกันโควิดใช้ควาควัคซีนได้ บราซิล ติดเชื้อเกิน 15 ล้านราย ซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่ม 100 ล้านโดส สหรัฐฯ นิวเจอร์กวางแผนจัดรถโมบายฉีดวัคซีนให้กับนักท่องเที่ยว ญี่ปุ่น ประกาศภาวะฉุกเฉินเพิ่มใน 2 จังหวัด สวิสเซอร์แลนด์ ส่งเครื่องผลิตออกซิเจน-เครื่องช่วยหายใจ ช่วยอินเดีย ฮองกง เตรียมลดเวลากักตัวให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนโควิดครบโดสแล้ว

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.กรณีฉีดวัคซีนให้นักธุรกิจ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, thaipbs

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณี นายทอม เครือโสภณ ให้สัมภาษณ์ว่า สธ.เชิญให้ไปฉีดวัคซีนซิโนแวคเพื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับวัคซีนผ่าน Facebook live ของตน และยังระบุว่า เป็นหนุททดลองให้กับ สธ. เพื่อให้ทำข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงแรกที่เริ่มมีการฉีด ว่า สธ.ไม่เคยให้ประชาชนมาเป็นหนุททดลองในการฉีดวัคซีน เนื่องจากวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาฉีดให้ประชาชนต้องมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค ผ่านการรับรองจาก ออย. และก่อนนำมาฉีดให้กับประชาชนจะต้องผ่านการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขออย่าว่ากรณีนี้ไม่เป็นความจริง ส่วนกรณีมีข่าวคนไทยเดินทางไปสหรัฐฯ แล้วจะได้รับการฉีดวัคซีนฟรี ก.การต่างประเทศได้มีเอกสารเตือนให้ระมัดระวัง เพราะแต่ละรัฐมีเงื่อนไขต่างกัน อาจไม่ได้ฉีดวัคซีนทำให้เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น ดังนั้น จะต้องดูข้อมูลให้ครบถ้วน

-ล่าสุด บ.ไฟเซอร์ ยืนยันจัดหาวัคซีนให้ประเทศไทยเพื่อนำมาฉีดให้กับเด็กอายุ 12-18 ปี เพราะเป็นวัคซีนเดียวในขณะนี้ที่ประเทศแคนาดาอนุมัติให้ฉีดกับเด็กวัย 12 ปีขึ้นไป และคาดว่าสหรัฐฯจะอนุมัติเร็วๆ นี้

2.ประสิทธิภาพวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ amarintv, js100

-นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในศกก.โรคติดต่อแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนตัวใดสมบูรณ์แบบ แต่ที่ชัดเจนคือทุกตัวป้องกันการเสียชีวิตและการป่วยหนักจนต้องนอนไอซียูได้เกือบ 100% ส่วนวัคซีนแอสตราเซนเนกา มีการศึกษาว่ามีผลต่อเชื้อกลายพันธุ์ค่อนข้างดี โดยเฉพาะสายพันธุ์อังกฤษได้ผลเกือบ 70% สายพันธุ์ดั้งเดิมป้องกันได้ประมาณ 81% ขึ้นไป ล่าสุด วัคซีนของไฟเซอร์และแอสตราเซนเนกา มีผลการศึกษาศึกษาตีพิมพ์เมื่อสัปดาห์ก่อนว่า ป้องกันแพร่เชื้อโควิดในครอบครัวได้ด้วย มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพคล้ายกับวัคซีนยี่ห้ออื่นๆ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ใช้ฉุกเฉินที่กำลังจะมีใช้ในอนาคต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ ระบุ มีรายงานจากประเทศเกาหลีใต้ หลังฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา ให้คนอายุมากกว่า 60 ปี เข็มแรก 2 สัปดาห์ สามารถป้องกันการป่วยได้ถึง 86% และผลข้างเคียงของวัคซีนต่ำมาก ทำให้มั่นใจในการแนะนำให้คนสูงอายุฉีด 1 โดส และรอฉีดคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป (ยกเว้นหญิงตั้งครรภ์) แรงงานต่างด้าว และคนต่างชาติทุกคนที่อาศัยในประเทศไทยให้ได้ครบคนละ 1 โดส ก่อน ซึ่งการนัดฉีดเข็ม 2 จะนัดห่างจากเข็มแรก 12 สัปดาห์ แต่ในสถานการณ์วัคซีนขาดแคลน เลื่อนเวลาฉีดเข็ม 2 นานกว่า 12 สัปดาห์ได้

3.รพ.ไม่รับรักษาเด็กพิเศษติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, kapook, ch3

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Jeannara Suntiviwattanapong ระบุ ในบ้านมี 11 คน ติดเชื้อ 6 คน หนึ่งในนั้นเป็นเด็กดาวน์ซินโดรมวัย 20 ปี ได้รับการรักษาแล้ว 3 คน เหลืออีก 3 คนรอรพ. ติดต่อมา 2-3 วัน รพ.แจ้งว่าไม่รับผู้ป่วยเด็กพิเศษที่ติดเชื้อ จึงขอความช่วยเหลือ เพราะน้องมีอาการหนัก

4.ชาย 62 ปี เสียชีวิตหลังกลับจากกักตัวไม่ครบ 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ข่าวสด, kapook

-ชายวัย 62 ปี ป่วยโควิดนั่งแท็กซี่กลับบ้านเองจากรพ.สนาม ทั้งที่ยังไม่ครบกำหนดกักตัว 14 วัน สุดท้ายเสียชีวิตปากซอย ญาติมีข้อสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยให้กลับบ้านเองได้อย่างไร

5.การจัดหาวัคซีนของภาคเอกชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ

ประเด็นข่าว

-นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมรพ.เอกชน ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ระบุ บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. อยู่ระหว่างยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นา คาดว่าจะได้รับการอนุญาตภายใน พ.ค.นี้ และน่าจะเป็นการซื้อในนามของสมาคมฯ ผ่าน อภ. เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชน นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังจะหาวัคซีนทางเลือกอื่น ๆ เข้ามาเพิ่ม เช่น ซิโนฟาร์ม จากประเทศจีน (ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน) ส่วนกรณีรพ.เอกชนบางแห่งโฆษณาและเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านเว็บไซต์ ตามหลักแล้วไม่สามารถทำได้ เพราะรพ.ยังไม่มีวัคซีนเลย แต่ไปโฆษณาโดยไม่ได้ขออนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งเป็นความผิด

สื่อที่นำเสนอ : facebook

-รพ.วิภาวดี แจ้งยกเลิกการจัดซื้อวัคซีน Moderna เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนเรื่องวันเวลาการนำเข้า

6.รายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, บ้านเมือง, สยามรัฐ, แนวหน้า, มติชน, nationtv)

-**ประจวบคีรีขันธ์** พบคลัสเตอร์ใหม่ที่หัวหิน เป็นคนงานเมียนมาในโรงงานสับปะรดกระป๋อง ติดเชื้อ 113 ราย สั่งปิดโรงงาน กักตัวพนักงานกว่า 500 คน สอบสวนพบเชื่อมโยงสถานบันเทิงที่หัวหิน **นครราชสีมา** พบชาย 85 ปี ป่วยโควิดเสียชีวิต **พิจิตร** ต้องกักตัวตำรวจ สภ.บางลาย 40 นาย หลังพบสารวัตรป่วยโควิด **พิษณุโลก** เร่งตรวจตำรวจ 400 นาย เนื่องจากไปใช้บริการร้านของชำหน้าโรงพักที่เจ้าของติดเชื้อ **นราธิวาส** สั่งปิดสถานที่เสี่ยงแพร่โควิดเพิ่ม หลังพบระบาดหลายอำเภอ **เพชรบูรณ์** ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 76 ราย **กระบี่** เพิ่ม 15 ราย **นครราชสีมา** เพิ่ม 16 ราย **นครศรีธรรมราช** พบเพิ่ม 24 ราย เตรียมเผ่าระวาง 3 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์เรือนจำอำเภอปากพนัง คลัสเตอร์ชาวบ้าน ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวดเดียว 13 ราย ทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางไปร่วมงานครูหม้อโนราห์ที่ จ.พัทลุง และ คลัสเตอร์งานเลี้ยงสังสรรค์ใน อ.พระพรหม ตรวจพบผู้ติดเชื้อรวดเดียว 13 ราย **สงขลา** เพิ่ม 23 สะสม 801 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., newtv, topnews

-นายวัลลภ นาคบัว รองปลัด ก.ยุติธรรม ได้รับรายงานว่ามีบุคลากรติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 5 ราย รวมเป็น 6 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานกับรพ. เพื่อเข้ารับการรักษา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ไปรษณีย์ไทย สั่งปิดสาขานานาชาชั่วคราว หลังเจ้าหน้าที่ป่วยโควิด 5 ราย

7.จนท.สธ.โพสต์แฉการทำงาน

สื่อที่นำเสนอ : twitter

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @JmanguyThai ซึ่งเป็นจนท.สาธารณสุข ทวิตเกี่ยวกับการทำงานในพื้นที่ว่า หากยอดการระบาดไม่ลดลง เจ้าหน้าที่ด้านสอบสวนโรคจะถูกตำหนิ และได้รับคำสั่งให้ตรวจหาเชื้อเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูง ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำไม่กักตัว ให้ไปสังเกตอาการ 14 วัน นอกจากนี้ จำนวนเจ้าหน้าที่ในสสอ. ยังมีแค่ 7 คน

8.คลัสเตอร์เดอะมอลล์บางแค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN, springnews

-ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. ระบุ กรณีมีชาวพบคลัสเตอร์ในห้างสรรพสินค้าย่านบางแค จากการตรวจสอบพบผู้ติดเชื้อในชุมชน ซ.เพชรเกษม 84 จำนวน 14 ราย เมื่อ 28 เม.ย. 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุขและสำนักงานเขตฯ ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรค ผู้ติดเชื้อเป็นพนักงานห้างเดอะมอลล์บางแค จึงได้ตรวจหาเชื้อเชิงรุกพบติดเชื้อเพิ่ม 151 ราย ในจำนวนนี้เป็นพนักงานห้างเดอะมอลล์บางแค 82 ราย โดยอยู่ระหว่างการควบคุมโรค

9.ทันตแพทย์ป่วยโควิดเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า มีทันตแพทย์ป่วยโควิด แอดมิทตั้งแต่อ่อนสงกรานต์ต้องเข้าห้อง RCU เพราะมีอาการป่วยแล้ว 2-3 วัน จึงไป Swab หลังพบเชื้อเสียชีวิตอยู่ 3 วันกว่าจะเข้าที่รพ. มีโรคหอบหืดและหัวใจที่ต้องติด Pacemaker ล่าสุดเสียชีวิตแล้ว

10.หัวหน้าชุดรพ.สนามเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-พ.ต.ท. วิญญู พันธุ์ สารวัตรกองกำกับการปฏิบัติการอาชญากรรมพิเศษ เสียชีวิตไม่ทราบเหตุภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เขตสายไหม กรุงเทพฯ ตรวจสอบไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยถูกทำร้าย สอบถามเจ้าของบ้านเบื้องต้นทราบว่า เคยปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดรพ.สนามของสตม.ถนนวิภาวดี-รังสิต เมื่อคืนวันที่ 6 พ.ค. ผู้ตายมาเยี่ยมและพักค้างคืนก่อนพบเสียชีวิตในตอนเช้า

มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, mcot newtv, thaigov)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ระบุ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบการให้วัคซีนซิโนแวคในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มอบ อย. ดำเนินการแก้ไข พร้อมออกอนุบัญญัติการเปรียบเทียบปรับกรณีไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าออกนอกเคหสถาน และร่วมมือกับภาคเอกชนเร่งรัดฉีดวัคซีนแรงงานในระบบประกันสังคม 16 ล้านคน เพิ่มจุดบริการฉีด 382 แห่งทั่วประเทศ

ประเด็นข่าว

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า เบื้องต้นจะหารือกันในสัดส่วนของแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนล็อตแรก 16 ล้านโดส แต่ขอให้ประชาชนใน 2 กลุ่มเป้าหมายแรก คือ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ที่มีรายชื่อในหมออพร้อม ลงทะเบียนเพื่อจองวันฉีดวัคซีนตามความสมัครใจ ส่วนกลุ่มอื่นๆ ที่ขยายเพิ่ม จะมีการลงทะเบียนจากหน่วยงานส่งรายชื่อไปยัง สธ. หรือ สสจ.

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การฉีดวัคซีนในวัยแรงงานเป็นการทำคู่ขนานกับกลุ่มสูงอายุและ 7 โรคเรื้อรัง คาดว่าจะเริ่มได้ช่วงเดือนมิ.ย.นี้ โดยมี สปส. และจังหวัดรวบรวมจำนวนและรายชื่อให้คกก.โรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพฯ จัดแผนการฉีดต่อไป สำหรับค่าปรับกรณีไม่สวมหน้ากาก มีการหารือคร่าวๆ จะแบ่งเป็น กระทำผิดครั้งแรกปรับไม่เกิน 1,000 บาท กระทำผิดซ้ำปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท และถ้ายังกระทำผิดอีกจะปรับในหลักหมื่น แต่ไม่เกิน 20,000 บาท รายละเอียดจะต้องหารืออีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, thaipbs, thestandard, mcot, tnntailand, facebook)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. โพสต์ว่า มีการประชุมแผนการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์มาให้ประชาชน คาดว่าได้รับ 10-20 ล้านโดส โดยบริษัทยืนยันจะทำสัญญากับภาครัฐเท่านั้น เริ่มส่งได้ไตรมาสที่ 3-4 ของปีนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สธ. กับ บ.ไฟเซอร์ ประเทศไทย โดย ออย.จะอำนวยความสะดวกขึ้นทะเบียนให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ครม.ได้อนุมัติงบกลางเพื่อจัดซื้อวัคซีนไว้แล้ว ซึ่งเวลานี้วัคซีนของไฟเซอร์เป็นบริษัทผู้ผลิตเดียวที่ครอบคลุมเยาวชนตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป ส่วนข้อจำกัดเรื่องการควบคุมอุณหภูมิที่ -70 องศาเซลเซียส ขณะนี้สามารถจัดเก็บได้ในอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้มีความเหมาะสมมากขึ้นสำหรับการนำมาใช้ในประเทศไทย ส่วนผู้ผลิตวัคซีนรายอื่นๆ หากมีความพร้อมด้านการจัดส่งให้ประเทศไทยแบบกำหนดเวลาที่แน่ชัด สธ.พร้อมรับข้อเสนอ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ workpointtoday innnews, ch7, mcot

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยันวัคซีนโคโรนาแวก และวัคซีนแอสตราเซนกา ได้มาตรฐานทุกรุ่น ได้ทำการทดสอบมากกว่า 10 รายการในทุกขั้นตอนการผลิต รวมถึงการทดสอบความปลอดภัยจากเชื้อและการทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในคุณภาพและไปรับการฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, INN

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ นพ.เจด็จ ธรรมรัชอารี เลขาธิการ สปสช. ชี้แจงผู้ป่วยโพสต์คำรักษาพยาบาลโควิด 19 หลีกแสนบาท ว่า ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าพ.เอกชน เพียงแค่แจ้งคำรักษาพยาบาลเบื้องต้น แต่ไม่ได้จ่ายจริง โดยกรณีนี้ได้เบิกกับ สปสช.

-นายธานี แสงรัตน์ โฆษก ก.การต่างประเทศ กล่าวถึงแนวทางการจัดสรรวัคซีนให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย ว่า รัฐบาลมีแผนฉีดวัคซีนให้คนทุกกลุ่มโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ แต่เนื่องจากช่วงแรกมีวัคซีนจำกัด ต้องจัดสรรให้ผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนเพื่อป้องกันการเสียชีวิต สำหรับชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยและจะได้รับวัคซีนในกลุ่มแรกที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ ส่วนกลุ่มที่ 2 ซึ่งจะเริ่มเดือนมิ.ย. ถึงสิ้นปีนี้ได้แก่ กลุ่มสาธารณสุข ผู้ที่ทำงานในภาครัฐ คณะทูตและองค์การระหว่างประเทศ และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไทย โดยความสมัครใจ ขณะนี้ สธ.อยู่ระหว่างการจัดทำระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับชาวต่างชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์กท.ธุรกิจ

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้ปรับรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิดอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นการบริบาลแบบครอบครัว ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ที่เป็นผู้ติดเชื้อสามารถเข้ารับบริการและรับการรักษาดูแลเป็นครอบครัวแบบผู้ป่วยในได้ ต้องเป็นผู้ที่มีอาการไม่มากและได้รับการประเมินวินิจฉัยจากแพทย์ก่อนเข้าทำการรักษา มีทีมแพทย์-พยาบาลดูแลทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง มีกล้องวงจรปิด สามารถสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ติดต่อพยาบาลได้ตลอดเวลา ให้คำแนะนำแต่ละครอบครัวถึงการปฏิบัติตัวภายในห้องผู้ป่วยและหอผู้ป่วย แนวทางให้ผู้ปกครองได้บริหารจัดการดูแลลูกด้วยตนเอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ, Chiangmainews, thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนทำความสะอาดบ้านหรือคอนโดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 รอเข้ารับการรักษาที่รพ. โดยผู้ทำความสะอาด ต้องใส่แว่นตาป้องกัน สวมหมวกคลุมผม หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ถุงมือยาง ผ่ากันเข็นแบบยางหรือพลาสติก และรองเท้าบูท ทำการฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้นผิวด้วยสารฆ่าเชื้อ เช็ดบริเวณสัมผัสหรือใช้งานร่วมกันบ่อย ๆ หากเป็นสิ่งของหรือของใช้ขนาดเล็กให้เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ได้ ขณะทำความสะอาดให้เปิดประตู หน้าต่างเพื่อระบายอากาศ และให้แดดส่องทั่วถึงภายในบ้านหรือคอนโด การทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม จัดการขยะปนเปื้อนสารคัดหลั่ง น้ำมูก น้ำลายของผู้ติดเชื้อ ให้มัดปากถุงให้แน่น แล้วฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ 70% บริเวณปากถุง เคลื่อนย้ายไปพักยั้งที่จัดไว้เฉพาะเพื่อรอประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ

-อธิบดีกรมอนามัย แนะนำวิธีจัดการศพที่เสียชีวิตด้วยโรคโควิด 19 คือ 1.เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิต จนท.จะเก็บศพโดยใส่ชุด PPE 2.บรรจุศพลงในถุง 2 ชั้นที่ผ่านการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคแล้ว 3.งดการอาบน้ำศพ รดน้ำศพ และฉีดยาศพ 4.ห้ามเปิดถุงบรรจุศพ หลีกเลี่ยงการเปิดหีบศพ 5.ควรจัดพิธีทางศาสนาโดยการเผาหรือฝังศพทั้งถุงในพื้นที่ที่จัดเตรียมเฉพาะ 6.ในการเผาศพ ให้ใช้เตาเผาศพเท่านั้น หลีกเลี่ยงการเผากลางแจ้ง และ 7.เมื่อเผาศพแล้วเสร็จ ถือได้ว่าเชื้อโรคถูกเผา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, mcot, thestandard, INN, pptvhd36, thaipbs)

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. ชี้แจงกรณี บ.คินเจน ไปโอเทค จก. ให้ข้อมูลทางสื่อต่าง ๆ ถึงปัญหาที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัคซีนสปตนิก วี ว่า ข้อมูลที่บริษัทจัดส่งให้ยังไม่ครบถ้วน ขาดข้อมูลสำคัญหลายส่วน ทำให้ไม่สามารถประเมินได้ ซึ่งออย.ได้แจ้งบริษัทฯ ทราบ

ประเด็นข่าว

แล้ว ทั้งนี้ อย.ต้องประเมินวัคซีนที่นำเข้ามาเพื่อบริหารจัดการวัคซีนที่เหมาะสมกับบริบทของคนไทย และเตรียมรองรับหากเกิดการไม่พึงประสงค์ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, ChiangmaiNews

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย สนับสนุนผู้นำชุมชนดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ตั้งแต่กลุ่มแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มชายขอบ โดยจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามช่วยเหลือ พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการของสธ. อย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย กรมฯ ผลิตวิดีโอ “ก้าวแรก” กับภูมิคุ้มกันโควิด 19 ความยาวประมาณ 9 นาที โดยเน้นการนำเสนอความรู้สึก ความเชื่อ ความคิด และประสบการณ์จากผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในช่วงแรกของการกระจายวัคซีนทั่วประเทศไทย เพื่อให้จุดฉีดวัคซีนทั่วประเทศนำไปสื่อสารกับประชาชนที่มารับบริการ ผู้ที่มารับวัคซีนสามารถสแกน QR code และรับชมผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทันที หรือรับชมผ่านจอโทรทัศน์ที่จุดฉีดวัคซีนจัดไว้ ช่วยให้ประชาชนผู้มารับวัคซีนเข้าใจถึงความรู้สึกและความคิดของตนเองผ่านมุมมองของตัวแทนประชาชนที่รับวัคซีนมาก่อนหน้านี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36

-อธิบดีกรมอนามัย แนะนำวิธีการทึ่งหน้ากากอนามัย 2 กรณี 1.การทึ่งหน้ากากอนามัยสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อ ให้พับด้านที่สัมผัสใบหน้าเข้าหากันให้มีขนาดเล็กที่สุด และใช้สายคล้องหูพันรัดให้แน่น ก่อนใส่ถุงแยกออกจากขยะทั่วไป 2.กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวอาการ หรือผู้ติดเชื้อโควิด 19 ให้ถอดหน้ากากอนามัยใส่ลงถุงพลาสติก ผิดพร้อมด้วยน้ำผสมน้ำยาฟอกขาว ปิดปากถุงพ่นฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ ท่อด้วยถุงพลาสติกอีกชั้น และพันแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออีกรอบ นำไปทิ้งขยะติดเชื้อตามจุดที่กำหนดเพื่อเข้าสู่กระบวนการทำลายต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-เพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้า โพสต์ระบุว่า ไทยได้สิทธิผลิตยาฟ้าวิราเวียร์แล้ว โดยล่าสุด กรมทรัพย์สินทางปัญญามีคำสั่งปฏิเสธคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรยาฟ้าวิราเวียร์ ด้วยเหตุผลว่าคำยื่นขอสิทธิบัตรของบริษัทที่ยื่นขอไม่มีชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ทำให้ปัจจุบันไม่มีผู้ใดมีสิทธิผูกขาดในยาชนิดนี้ ดังนั้น อภ. หรือบริษัทยาของไทยอื่นสามารถผลิตยาฟ้าวิราเวียร์เพื่อใช้ในประเทศได้ โดย อภ.ได้สั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตยาฟ้าวิราเวียร์ไว้แล้ว 5 แห่ง จากประเทศจีน 1 แห่ง อินเดีย 4 แห่ง

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงแนวทางการจ่ายยาฟ้าวิราเวียร์ ว่า จากการหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ พร้อมเปรียบเทียบการติดเชื้อในทุกการระบาดทั้ง 3 ระลอก เห็นว่า ยังไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายยาฟ้าวิราเวียร์ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ไม่มีอาการ ไม่มีโรคร่วม แต่จะพิจารณาให้ยาในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่มีอาการเล็กน้อย มีโรคร่วม และเป็นดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่ง 10 พ.ค. นี้ จะมียาฟ้าวิราเวียร์เข้าไทยอีก 3 ล้านเม็ด รวมของเดิม 2 ล้านเม็ด เพียงพอใช้ได้นาน 3 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, INN, efinancethai)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. เผยว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ได้หารือถึงข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่ โดยพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลยังน่ากังวล พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 500 ราย ตั้งแต่เดือน พ.ค. การติดเชื้อจากผู้สัมผัสในชุมชนและในครอบครัว ได้เร่งตรวจค้นหาเชิงรุก พบว่า หากมีผู้ติดเชื้อ 1 คน จะมีผู้สัมผัส 6 คน ซึ่งต้องมีการแยกผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง สธ.จะทำแผนต่อเนื่องถึงสิ้นปี และมีตัวแทนจาก ก.มหาดไทยร่วม เพื่อจัดตั้งทีมระดับจังหวัดเพื่อการปฏิบัติงานด้วย ส่วนการจัดสรรเตียงดูแลผู้ป่วยหนัก นอกจากกทม. ต้องนำนนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และปทุมธานี มารวมด้วย เนื่องจากมีอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยรุนแรงมากขึ้น เรื่องสถานที่มานักใจพ. ขณะนี้กรมศาสนาได้จัดเบอร์ 1765 ไว้อำนวยความสะดวกในการจัดหาพื้นที่ในการประกอบศาสนกิจให้ สำหรับพื้นที่สีเหลือง จะมีการติดตั้งระบบต่างๆ ที่รพ.สนาม ซึ่งสามารถจุเตียงได้มากกว่า 1,000 เตียง เพราะขณะนี้แนวโน้มความต้องการเตียงผู้ป่วยหนักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คาดว่าจะตั้งรพ.สนามที่ศูนย์การประชุมถาวรจังหวัดนนทบุรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, INN, topnews, thansettakij, mcot, posttoday)

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีน เกี่ยวกับแนวทางในการจัดหาวัคซีนสำหรับใช้ในสถานพยาบาลของรัฐ และวัคซีนทางเลือกในสถานพยาบาลเอกชน ควรกำหนดให้วัคซีนโควิด 19 เป็นสินค้าควบคุม และสถานพยาบาลภาคเอกชนควรคัดเลือกวัคซีนโควิด 19 ที่มีคุณลักษณะหรือยี่ห้อแตกต่างจากวัคซีนที่ภาครัฐนำเข้า และสามารถจัดส่งวัคซีนได้ทันภายในปี 2564 รวมทั้งในอนาคตกรณีที่มีการวิจัยและผลิตวัคซีนโควิด 19 เพิ่มเติม สามารถนำเสนอวัคซีนทางเลือกรายการอื่นเพิ่มเติม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ INN

-ผอ.เขตบางแค รายงานสถานการณ์ในเขต ว่า ผู้ติดเชื้อระลอกล่าสุด 191 ราย ทั้งจากชุมชน ห้างสรรพสินค้า และหมู่บ้าน ซึ่งมีรายงานว่ามีแรงงานต่างด้าวติดเชื้อจากห้างสรรพสินค้าและไปแพร่กระจายในชุมชนด้วย จึงทำงานเชิงรุกในแต่ละพื้นที่ทั้งห้างสรรพสินค้าและซอยเพชรเกษม 84 เมื่อพบผู้ติดเชื้อจะแยกเข้าสู่รพ. โดยเฉลี่ยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 6 ราย โดยให้อยู่ที่บ้านหรือพื้นที่ที่ กทม.จัดให้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaigov

-นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน สั่งปูพรมตรวจโควิดเชิงรุกแรงงานในโรงงาน 7 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา โดยบูรณาการทำงานร่วมกับรพ.ในเครือข่ายประกันสังคม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

ประเด็นข่าว

-นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. ระบุ กทม. ร่วมกับ สปคท. สธ. และภาคีเครือข่าย เร่งค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกด้วยการ SWAB ต่อเนื่อง ใน 6 กลุ่มเขต ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 11 พ.ค. ตั้งเป้าคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้ได้ 3,000 คนต่อวัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. พัฒนา Telehealth เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ทางไกลในช่วงโควิด 19 ระลอกใหม่ โดยล่าสุด ได้พัฒนา “เอไอวัดสัญญาณชีพทางไกล” (COVID-19 Remote & Offsite Monitoring Application Systems หรือ CROMAS) นำร่องใช้ที่ รพ.สนาม กรมการแพทย์ ณ อาคารนิมิบุตร (สนามกีฬาแห่งชาติ) กรุงเทพฯ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-เพจเฟซบุ๊ก รพ.มหาสารชนครราชสีมา เผยข่าวที่ว่า เด็กทารก อายุ 20 วัน ที่ติดเชื้อโควิด 19 จากแม่ ได้รับการรักษาหายพร้อมกลับบ้านได้แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันท์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ลงนามในประกาศราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง จุดยืนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สรุปว่า อาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนโควิด 19 ส่วนใหญ่มีความรุนแรงน้อยหรือปานกลาง และพบอาการรุนแรงจากวัคซีนโควิด 19 น้อยกว่า 10 รายต่อการรับ 1 ล้านเข็ม แต่วัคซีนทุกชนิดมีศักยภาพลดการเจ็บป่วยที่รุนแรง ลดการนอน รพ. และลดการเสียชีวิต ซึ่งจะช่วยให้ระบบสาธารณสุขของประเทศยังคงประสิทธิภาพไว้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งจะทำให้ประเทศไทยเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งวัคซีนโควิด 19 ที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่ได้รับการฉีดเร็วที่สุด ไม่ควรรอคอยวัคซีนเฉพาะบางชนิด

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า กรมฯ ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสกลนคร และภาคีวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พัฒนากัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของกัญชาพันธุ์ไทย การปลูก ปริมาณและคุณภาพสารสำคัญ THC และ CBD เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

โรคซราในวัยเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย โรคซราในวัยเด็ก เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของเนื้อเยื่อเยื่อหุ้มชั้นหนังแท้ที่ทำหน้าที่เกาะเกี่ยวให้เนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง มีความแข็งแรง และยึดหยุ่น พบได้ประมาณ 1 ในล้านของประชากร ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ทั้งแบบยีนเด่นและยีนด้อย แต่การถ่ายทอดแบบยีนด้อยพบบ่อยที่สุด อาการคือ ผิวหนังหย่อนคล้อย เหี่ยวยุบคล้ายคนแก่ มักไม่ค่อยยืนตัวหรือยืนตัวช้าเมื่อถึงวัยหัดเดิน ทำให้ดูแก่ก่อนวัย อาการเป็นได้ทุกระบบในร่างกาย ความรุนแรงแตกต่างกันตามแต่ละชนิดของโรค ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาเฉพาะเจาะจง เป็นการรักษาตามอาการ เน้นการบรรเทาภาวะแทรกซ้อน

พบยาปลูกเชื้อสเต็มเซลล์ในกาแฟ Mc - G

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ข่าวสด, ผู้จัดการ, thailandplus, nationtv, thaipbs, mcof

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เตือนระวังผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปยี่ห้อ Mc-G หลัง สสจ.นราธิวาส แจ้งพบผู้เสียชีวิตจากการดื่มกาแฟดังกล่าว ตรวจสอบพบลักลอบใส่ยาปลูกเชื้อซึ่งจัดเป็นยาควบคุมพิเศษ เตือนผู้บริโภคอย่าซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่อ้างเสริมสมรรถภาพทางเพศ ออย.ไม่เคยอนุญาตให้ขาย หากพบเห็นผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแจ้งทันทีที่สายด่วน ออย. 1556

จับร้านขายขนมอันตราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ตำรวจ ปคบ. ร่วมกับ ออย. บุคคลลาดสำเพ็ง จับร้านขายเจลลี่ลูกตา เด็กกินแล้วปวดท้อง อาเจียน ลำไส้อักเสบ ดำเนินคดี 5 ร้าน พบไม่มีเลขสารบบอาหาร ไม่มีฉลากภาษาไทย ยึดของกลางจำนวนมากนำไปตรวจสอบว่ามีสารโลหะหนัก สีผสมอาหาร และวัตถุกันเสียหรือไม่ ขยายผลแหล่งลักลอบนำเข้าและจำหน่ายต่อไป

จับหญิงไทยรับจ้างอุ้มบุญ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-ตม.จับกุมหญิงไทยรับจ้างอุ้มบุญ กำลังนำเด็กชายอายุ 11 เดือนเดินทางไปประเทศจีน โดยตรวจพบทำใบสูติบัตรปลอม กำลังสืบสวนเพิ่มเติมถึงขบวนการทั้งหมด